

làm việc.

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017

* Chủ tọa: Đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 đã gửi cho các cổ đông.

- Tuy nhiên với Chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông, Ban tổ chức có đề nghị Đại hội biểu quyết việc: Xem xét kiến nghị của cổ đông - Tổng Công ty Lâm nghiệp VN Công ty Cổ phần với nội dung bổ xung chương trình Đại hội là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới. Tôi xin được trình bày ngắn gọn và xin ý kiến của Đại hội như sau:

+ Trước khi tổ chức Đại hội thường niên năm 2017 thì HĐQT đã xin ý kiến của các cổ đông bằng Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2018 về việc xin dời bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sang năm 2019 với những lý do đã được ghi trong Tờ trình là để ổn định bộ máy phục vụ một số việc đột xuất của Công ty và cụ thể là việc thừa kiện Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô ra Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng. Hiện nay thì Tòa án đã thụ lý hồ sơ và chúng ta đang chờ Tòa đưa ra xét xử. HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để ổn định nhân sự để phục vụ công việc thừa kiện tại Tòa, vì vậy HĐQT xin ý kiến của cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2018 để xin lùi thời hạn bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới sau khi qua án sơ thẩm và án phúc thẩm vì án phúc thẩm sẽ có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên để đảm bảo cho việc hoạt động của Công ty dù đến nay chỉ có 71 cổ đông nhưng chúng ta vẫn nghiêm chỉnh chấp hành Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, xin ý kiến Đại hội cổ đông về nội dung Chương trình như đã gửi cho cổ đông

- Cổ đông biểu quyết về Chương trình Đại hội .

* Cổ đông giơ thẻ biểu quyết:

- Đồng ý	:	48 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 895,550 CP; Tương ứng: 70.93%
- Không đồng ý	:	04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 367,090 CP; Tương ứng: 29.07%
- Không ý kiến	:	0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

* Ông Phạm Văn Cường - Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

(Đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017. Số: 294/KT-KT/2018; Ngày 12/10/2018).

4. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2018

* Ông Phạm Văn Cường - Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

(Đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2018. Số: 295/KT-KT/2018; Ngày 12/10/2018).

* Chủ tọa.

Báo cáo trên đây của Tổng Giám đốc toát lên khó khăn là cơ bản nhưng thận lợi cũng không phải là ít, thuận lợi cơ bản nhất trong năm vừa qua là HĐQT và Ban điều hành rất đoàn kết, phối kết hợp với nhau để tháo gỡ những khó khăn vượt qua những định kiến trong quan hệ sản xuất, trong quan hệ với các đối tác và riêng trong năm 2017, 2018 tiền thuế Công ty nộp các khoản nợ thuế, phạt thuế của các đơn vị vào khoảng 3, 4 tỷ. Đồng thời sang năm 2018 Công ty tiếp tục gánh nợ thuế tại 102 Trường Chinh — theo Thông báo của Chi cục thuế Đống Đa thì chúng ta còn nợ khoảng 10 tỷ. Tuy nhiên, năm 2017 Công ty chúng ta tạm được gọi là năm thành công nhất trong nhiều năm gần đây về kết quả sản xuất kinh doanh, chúng ta đã trích lập được dự phòng cho các khoản nợ khó đòi. (do sát nhập, chia tách, do các cán bộ lãnh đạo chuyển quá nhiều nên việc xác nhận công nợ hầu như không có, nên trên Báo cáo của Kiểm toán mà các cổ đông nhận được thể hiện rất nhiều tỷ đồng kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Và cũng như đã báo cáo tại các Đại hội trước là HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty chỉ lo trả nợ và đến giờ đã trả nợ được khoảng 2/3 các khoản nợ đọng của Công ty trong nhiều năm vừa qua. Xin báo cáo sơ bộ bổ xung thêm về nội dung của Tổng Giám đốc đã báo cáo với cổ đông. Xin ý kiến cổ đông chúng ta thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Trong kết quả năm 2017 đặc biệt trong nhiều năm rồi thì năm nay

chúng ta mới chia cổ tức là 8% theo vốn Điều lệ, dự kiến trong năm 2018 chia cổ tức là 8.5%. Hiện tại với nội dung để khôi phục lại những mặt hàng truyền thống của Công ty thì những mặt hàng truyền thống của Công ty năm nay cũng như các năm sắp tới thì cũng duy trì ngành nghề truyền thống thôi chứ mặt hàng truyền thống thì chắc là phải thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thị trường, thị trường cần hàng hóa gì thì chúng ta làm cái đó.

* Ông Trần Minh Hiệp - Tổng Công ty Lâm nghiệp VN - CTCP.

- Kính thưa Chủ tọa, kính thưa toàn thể Đại hội, năm nay tôi cũng như tất cả các cổ đông rất vui mừng khi đọc tài liệu của Đại hội thấy có lợi nhuận trước thuế là 2,7 tỷ và dự kiến chia cổ tức là 8%. Tuy nhiên trong Báo cáo tài chính chúng ta nhận thấy một số vấn đề như đ/c Chủ tịch vừa nêu và nghiêm trọng hơn năm nay ý kiến của Kiểm toán là từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do một số vấn đề rất trọng yếu các công nợ. Theo tôi được biết thì công nợ không đối chiếu được gồm có rất nhiều công nợ từ những nhiệm kỳ trước nhưng cũng có một số công nợ của nhiệm kỳ hiện tại, đề nghị HĐQT cho ý kiến về một số phương án để thu hồi nợ về cho Công ty như là đối chiếu công nợ giải quyết dứt điểm các vấn đề về công nợ để Báo cáo Tài chính của Công ty được đảm bảo tính trung thực, khách quan và minh bạch.

- Ngoài công nợ thì chúng ta có hàng tồn kho, theo báo cáo là hàng tồn kho là hơn 2 tỷ không được kiểm kê nên Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, đề nghị HĐQT báo cáo rõ các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho.

- Trong Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, về hoạt động sản xuất kinh doanh, năm nay HĐQT đã tiếp thu ý kiến của cổ đông đã phân tách rõ các mảng hoạt động của Công ty cổ đông rất hoan nghênh nhưng tuy nhiên thì trong Báo cáo các mảng sản xuất kinh doanh của Công ty thì mới chỉ có khoản thu chứ lợi nhuận của các hoạt động này thì Công ty chưa báo cáo, đề nghị HĐQT cũng như Tổng Giám đốc báo cáo rõ thêm về lợi nhuận của các mảng sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo Đại hội cổ đông, vừa rồi HĐQT đã ra nghị quyết để thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Cơ khí 19-3, trong đó Công ty CP Formach chiếm 95%, còn lại 5% là do các thành viên HĐQT đóng góp. Vấn đề này đề nghị HĐQT báo cáo rõ và chi tiết về hoạt động, hình thức hoạt động của Công ty CP Cơ khí 19-3 và cách thức phân bổ nguồn lực của Công ty CP Formach trong Công ty CP Cơ khí 19-3 như là việc góp vốn của Công ty CP Formach vào Công ty CP Cơ khí 19-3 như thế nào, hoạt động bộ máy của Công ty, đặc biệt là nguồn lực và là cổ đông thì chúng tôi rất tâm tư khi mà Công ty thành lập ra một công ty con và theo tôi được biết thì chủ trương của Công ty là mục đích liên quan đến vấn đề thuế nhưng việc thành lập con này thì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Công ty này thành lập ra có hay không việc Công ty sẽ điều phối một số vấn đề liên quan đến lợi nhuận qua Công ty con, đây là vấn đề cổ đông có thể đặt ra. Đề nghị HĐQT có thể cam kết với cổ đông về hoạt động của Công ty con là sẽ hoạt động công khai minh bạch về mặt sản xuất kinh doanh cũng như tài chính và Báo cáo của Công ty con thì chắc chắn phải được kiểm toán và Báo cáo của Công ty con thì không thể có ý kiến ngoại trừ hay ý kiến từ chối. Đồng thời Công ty con phải đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

* Chủ tọa. Sơ bộ tôi có mấy ý kiến như sau:

- HĐQT xin giải thích việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, trong thông lệ của các công ty kiểm toán thì chỉ cần có 1 số liệu mà không được làm rõ là Kiểm toán sẽ không đưa ra ý kiến. Như tôi đã trình bày, mục kiểm toán không đưa ra ý kiến bao gồm xác nhận công nợ do Công ty không đi xác nhận được, một số chi phí tạm ứng mà bây giờ các cán bộ đã tạm ứng người thì đã mất, người thì đã nghỉ hưu, không tìm được ... nên việc không đưa ra ý kiến của kiểm toán bao gồm nhiều vấn đề nhưng chủ yếu là liên quan đến vấn đề tồn đọng của những nhiệm kỳ trước đây. Tuy nhiên, ý kiến của cổ đông cho rằng nợ xấu không xác nhận được là có cả nợ của nhiệm kỳ này thì ở đây trong Báo cáo kiểm toán của Công ty hiện tại tôi không thấy có nội dung đó.

- Cổ đông đề nghị phân tích lợi nhuận của các xí nghiệp thành viên, báo cáo cổ đông hiện nay cơ cấu tổ chức của Formach duy nhất còn 01 xí nghiệp Formach Tam Hiệp là xí nghiệp đúng với danh nghĩa hoạt động có tài khoản riêng, còn lại các xí nghiệp khác là xí nghiệp trên danh nghĩa công ty bóc tách để gắn trách nhiệm của các Giám đốc xí nghiệp trong điều hành và quản lý sản xuất, chưa có hệ thống kế toán để tách riêng từng hoạt động của các xí nghiệp. Các xí nghiệp đó không có tài khoản, con dấu riêng, thực ra các xí nghiệp này nhận kế hoạch sản xuất từ Công ty chuyển về hoặc từ XN Formach Tam Hiệp chuyển sang hoặc từ các xí nghiệp chuyển cho nhau nên nếu đề nghị phải bóc tách hiệu quả kinh doanh của từng xí nghiệp thì sẽ liên quan đến bộ máy kế toán tương đối công kênh. Hiện tại phòng kế toán của Công ty chỉ còn có 03 người, tình hình giảm biên chế đến mức ít

nhất, ví dụ chỗ anh Tuyển - XN Xây lắp thì xí nghiệp tự đi tìm việc để làm, lâu rồi Công ty cũng không làm gì liên quan đến xây lắp, nên Giám đốc xí nghiệp tự đi tìm việc làm trên cơ sở phương án kinh doanh tìm được về, Giám đốc XN trình bày với Tổng giám đốc và Tổng Giám đốc sẽ duyệt hiệu quả để XN làm. Một số XN hoạt động mang tính chất khoán, khoán có sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc. Nên nếu để đưa ra kết quả hạch toán kinh doanh của từng xí nghiệp thì HĐQT xin ghi nhận và nếu như có cơ hội thì HĐQT sẽ chỉ đạo làm Báo cáo chi tiết hơn. Nếu như đủ nhân sự, đủ thời gian để bóc tách và thực ra bóc tách được thì sẽ đánh giá được năng lực của các xí nghiệp một cách rõ nét hơn, ý kiến này rất xác đáng nhưng tuy nhiên ở hoàn cảnh cụ thể của Công ty thì cũng phải nhận khuyết điểm là chưa làm được đến mức độ như vậy.

- Ý kiến về Công ty con được thành lập năm 2018. Ở đây hôm nay chúng ta họp Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, việc thành lập công ty con trong Điều lệ Công ty quy định thuộc HĐQT quyết định, việc này xin phép được báo cáo chi tiết hơn trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, khoảng tháng 4 năm 2019 HĐQT sẽ báo cáo chi tiết hơn về việc này. Tuy nhiên chủ trương xuyên suốt từ thành lập bất cứ công ty con nào, dù tại Công ty hay ở trên các vùng khác thì Công ty luôn luôn tuân thủ Điều lệ Công ty và chịu sự giám sát của Ban kiểm soát - đại diện của cổ đông. Việc thành lập Công ty con để phục vụ đấu thầu hay phục vụ các việc khác cũng nhằm mục đích cuối cùng là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm để lấy được nhiều đơn hàng hơn, nhằm để lấy được lợi nhuận cao nhất và chi phí hợp lý nhất, có như vậy thì trong Báo cáo kế hoạch năm 2018 mới dám hứa với cổ đông là sẽ phần đầu chia cổ tức 8,5%, đây là một sự nỗ lực rất lớn vì năm 2018 Công ty sẽ phải gánh chịu toàn bộ những chi phí do việc kiện cáo tại 102 Trường Chinh đưa lại, cụ thể là những vấn đề nộp thuế theo thông báo cưỡng chế thuế của Chi cục thuế Đống Đa và Cục thuế Hà Nội và thậm chí là cả Chi cục thuế Thanh Trì cũng cưỡng chế thuế về việc chậm nộp thuế. Ở đây xin báo cáo với cổ đông và trả lời ý kiến của anh Hiệp, còn về vấn đề Công ty con tôi xin được báo cáo vào kỳ Đại hội tới, tuy nhiên tất cả những tài liệu liên quan đến thành lập Công ty con thì cũng xin gửi đến cổ đông - Vinafor: Giấy phép thành lập; Điều lệ Công ty; Các quyết định bổ nhiệm. Hôm trước anh Bình cũng đã có văn bản đề nghị HĐQT cấp tuy nhiên vào thời điểm đó thì công ty chưa chính thức đi vào hoạt động nên HĐQT chưa sao chép được để gửi các cổ đông, còn đương nhiên là thành viên HĐQT thì anh Bình cũng đã biết hết các nội dung rồi, dự thảo Điều lệ thì anh Bình cũng tham gia đóng góp ý kiến, còn để gửi tài liệu cho các cổ đông thì chưa có văn bản chính thức còn hôm nay anh Hiệp đề nghị thì HĐQT sẽ sẵn sàng gửi. Còn nội dung hoạt động của Công ty con như thế nào cam kết ra sao thì HĐQT cũng chưa dám cam kết là thành lập công ty mới có hiệu quả hay không vì việc thành lập này nằm trong gói chung làm như thế nào để hoạt động của Công ty Formach có hiệu quả. Chúng ta sẽ cố gắng là công ty có lãi, từng bước khác phục cái xấu, cái cũ để vươn tới cái mới, tốt hơn. Nhân đây cũng báo cáo với cổ đông là cổ đông nào, không cứ gì anh Hiệp - cổ đông Vinafor, các cổ đông khác, cổ đông nào cần tài liệu về Công ty mới thành lập đây thì HĐQT sẵn sàng cung cấp. Và cũng mời cổ đông khoảng sau ngày 05/11/2018 đến Công ty liên hệ để nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, mà năm ngoài chúng ta đã có nghị quyết Đại hội để thay cổ phiếu cũ. Cổ đông đến nhận liên hệ với Thư ký Công ty sau ngày 05/11/2018 xác nhận cổ phần, không thu hồi cổ phiếu cũ mà căn cứ vào Sổ cổ đông của Công ty để ký nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

* Ông Nguyễn Đăng Văn: Báo cáo lần 2 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Hội 9 giờ 30 phút. Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên - Năm 2017 do Hội đồng quản trị Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo Lần 2 là: 08 cổ đông bằng: 8,230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0.631% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 2) là: 59 cổ đông bằng: 1,270,870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97.42% vốn Điều lệ.

- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết:

+ Kết quả SXKD và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017;

+ Kế hoạch SXKD và Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2018.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

* Ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị. Số: 30/HĐQT-BC; Ngày 14/10/2018)

* Ông Nguyễn Đăng Văn: Báo cáo lần 3 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Hội 10 giờ. Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên - Năm 2017 do Hội đồng quản trị Công ty CP Formach tổ chức.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo Lần 3 là: 01 cổ đông bằng: 530 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0.04% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (sau đợt 3) là: 60 cổ đông bằng: 1,271,400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 97.47% vốn Điều lệ.

- **Cổ đông biểu quyết về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.**

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 53 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 900,970 CP; Tương ứng: 71.05%

- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 367,090 CP; Tương ứng: 28.95%

- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

* Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội.

- (Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát. Số: 01/BKS/BC; Ngày 16/10/2018)

- **Cổ đông biểu quyết về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.**

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 53 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 900,970 CP; Tương ứng: 71.05%

- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 367,090 CP; Tương ứng: 28.95%

- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

7. Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết quả kiểm phiếu.

- Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu.

7.1. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ phiếu quyết tại Đại hội về: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng giám đốc.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 53 phiếu, sở hữu: 900,970 CP tương ứng: 71.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 367,090 CP tương ứng: 28.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 thông qua.

7.2. Kết quả kiểm phiếu của nội dung bỏ phiếu quyết tại Đại hội về: Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Tổng giám đốc.

- Với kết quả biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội:

- Số phiếu đồng ý: 53 phiếu, sở hữu: 900,970 CP tương ứng: 71.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, sở hữu: 367,090 CP tương ứng: 28.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu: 0 CP tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Căn cứ vào Điều lệ công ty hiện hành và kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết trên 65% đồng ý. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tài chính năm

2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 thông qua.

7.3. Cổ đông biểu quyết kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 57 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 1,268,060 CP; Tương ứng: 100%
- Không đồng ý : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

7.4. Cổ đông biểu quyết Biên bản của Đại hội do Ban Thư ký trình bày.

- Ông Lê Đức Thắng đọc Biên bản Đại hội

- Cổ đông biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên — Năm 2017.

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 53 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 900,970 CP; Tương ứng: 71.05%
- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 367,090 CP; Tương ứng: 28.95%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

7.5. Ông Lê Đức Thắng đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017.

- Cổ đông biểu quyết các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017.

* *Cổ đông giao thẻ biểu quyết:*

- Đồng ý : 53 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 900,970 CP; Tương ứng: 71.05%
- Không đồng ý : 04 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 367,090 CP; Tương ứng: 28.95%
- Không ý kiến : 0 thẻ biểu quyết; Sở hữu: 0 CP; Tương ứng: 0%

- Với kết quả biểu quyết như trên, như vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã được thông qua.

* Chủ tọa. Kính thưa toàn thể các quý vị cổ đông, sau hơn 3 giờ làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Formach đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc mà Đại hội đã đề ra trong Chương trình Đại hội. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã đến Đại hội, tuy rằng trong ý kiến tại Đại hội và trong biểu quyết tại Đại hội chưa được đồng thuận 100% nhưng tựu chung lại là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được biểu quyết thông qua trên 65% phần nào đã đánh giá đúng năng lực điều hành của Công ty và là nguồn cổ vũ động viên cho HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ phụ trách đơn vị/phòng ban nỗ lực phấn đấu hơn trong các năm tới. Xin hứa với các quý vị cổ đông để thực hiện kế hoạch năm 2018 HĐQT sẽ cố gắng thực hiện nốt những gì đã đưa ra và đặc biệt sẽ theo sát việc kiện tụng với Công ty TNHH Khác sạn Kinh Đô và cố gắng tìm mọi cách để đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay, để duy trì hoạt động thường nhật, đảm bảo nền tảng cho Công ty phát triển trong các năm tới.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông. Chúc các quý vị cổ đông thành công trong cuộc sống và mạnh khỏe.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2017 gồm 9 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM THẾ VINH